

การปฏิรูปด้านเด็กและเยาวชน : ปัญหาวัยรุ่นติดเหล้า

กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 สำนักวิชาการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การกินเหล้าเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ประพฤติปฏิบัติให้เยาวชนเห็นทั่วไป แม้ว่าการกินเหล้าจะส่งผลให้เสียสุขภาพแต่สถิติผู้ดื่มเหล้ากลับเพิ่มมากขึ้นทุกปี นายสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวในงานเสวนาเรื่อง "สร้างกำลังใจ สู้ต่อไปงดเหล้าออกพรรษา" ว่าจากเดิมอายุผู้ติดเหล้าเฉลี่ยจากที่มีอายุ 30-45 ปี ได้กลายเป็นผู้ติดเหล้าอายุเพียง 20-30 ปีเท่านั้น โดยประเทศไทยมีนักดื่มประมาณ 17 ล้านคน หรือประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ยอดจำหน่ายแอลกอฮอล์อยู่ในอันดับ 5 ของโลก และยังมีเยาวชนนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 250,000 คน จึงอยากฝากให้รัฐบาลให้ความสำคัญในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กและเยาวชนด้วย

สาเหตุสำคัญที่วัยรุ่นติดเหล้า

1. **ปัญหาภายในบ้าน** ปัญหาครอบครัวที่มีความกดดันต่อจิตใจ จะเป็นแรงดันให้เยาวชนหันไปใช้เหล้าเป็นทางออก สภาพในครอบครัวย่อมเป็นเหตุของความกดดันของเด็ก เช่น เด็กที่ไม่มีความสุขที่บ้าน พ่อแม่แตกแยกกัน พ่อหรือแม่ ดิตสุราหรือยาเสพติด เด็กที่ขาดความรัก เด็กที่มีปัญหาต่างๆ รอบตัวโดยเฉพาะเรื่องในครอบครัว ความไม่เข้าใจกันในครอบครัว การทะเลาะเบาะแว้งถึงขนาดทำร้ายร่างกายกัน ทำให้เด็กบางคนอาจลองดื่มเหล้าด้วยความตั้งใจ เพราะรู้สึกว่ในขณะที่ชีวิตไม่มีความสุขนั้น มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้มีความสุขได้ ทำให้ลืมความทุกข์ต่างๆ เหล่านี้ไปได้บ้าง รวมทั้งเหล้าหาได้ง่ายมีขายทั่วไป

2. **สภาวะแวดล้อมนอกบ้านไม่เหมาะสม** สภาพสังคมที่เสื่อมไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ตั้งงาม ประกอบกับมีประชากรแออัด แต่มีเครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ขาดแคลนไม่เพียงพอ ผู้คนต้องวุ่นวายอยู่กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขาดการดำเนินงานในระยะยาวส่งผลให้เยาวชนขาดการแนะนำชักจูงไปในทางที่ดี กิจกรรมด้านเสริมสร้างมีน้อย ทำให้เยาวชนหันไปใช้เวลาว่างไปในทางไม่สร้างสรรค์ การที่เยาวชนมีเวลาว่าง และไม่มีสิ่งใดที่เพลิดเพลินและพอใจให้ทำในเวลาว่าง ทำให้เยาวชนไปมั่วสุมกันในที่ต่าง ๆ โดยรวมแก๊งกัน และชักจูงไปทำสิ่งต่างๆ ถ้ามีเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ร่วมในกลุ่ม ก็อาจชักนำไปในทางอบายมุขต่าง ๆ เช่น การพนัน การมั่วสุมทางเพศ ตลอดจนการใช้บุหรี เหล้า และยาเสพติดต่าง ๆ

อย่างไรก็ตามเยาวชนส่วนหนึ่งคือกลุ่มนักศึกษา “เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และเครือข่ายสื่อเด็กเปลี่ยนโลก” ได้รณรงค์ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน โดยกลุ่มนักศึกษาเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และเครือข่ายสื่อเด็กเปลี่ยนโลกกว่า 30 คน ได้เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเรียกร้องให้ กระทรวงแก้ไขปัญหาเยาวชนโดยนายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ กล่าวว่าปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งแต่ละปีมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้น 250,000 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็ก

และเยาวชน ปัญหาการพนันที่ยั่วยุชักจูงเด็กและเยาวชนให้เข้าสู่วงจรและปัญหาสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่เป็นตัวแปรสำคัญทำให้ปัญหาทวีความรุนแรง ทั้งการพนันออนไลน์ การล่อลวง ปล้นชิงทรัพย์ และขายบริการทางเพศ เป็นต้น โดยทางเครือข่ายเยาวชนฯ มีข้อเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลนำไปดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังนี้

1. พิจารณาจัดโซนนิ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษาและประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี 300 เมตรรอบสถานศึกษา โดยออกเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 หรือ ประสานให้กรมสรรพสามิตยุติการออกใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี 300 เมตรรอบสถานศึกษา

2. สร้างกลไกการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของเด็กและเยาวชน เพราะการระงับเหตุจะทำให้ปัญหาบรรเทาเบาบาง

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตร หรือ กิจกรรมให้เด็กรู้เท่าทันสื่อ

4. ให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศห้ามมิให้สถานศึกษาร่วมมือกับธุรกิจแอลกอฮอล์ ทำกิจกรรม และห้ามรับสปอนเซอร์จากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การวิจัยของ จรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของวิถีชุมชนในการดื่มสุรา : กรณีศึกษาชุมชนระดับตำบล พบว่าอายุเฉลี่ยของผู้ดื่มน้อยลง จากเดิมเริ่มดื่มเมื่ออายุ 11-12 ปี และเด็กอายุ 4 ขวบก็ดื่มเหล้ากันแล้ว จากพ่อแม่ที่ให้ลูกชิมจิบๆ จนติด และวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ได้ดื่มเหล้าเฉพาะในงานเทศกาล แคंपิดเทอม สอบเสร็จ แข่งกีฬา วิ่งวันเกิด ก็ชวนกันดื่มแล้ว ทั้งในบ้านและที่อื่น โดยจะดื่มเหล้ากับเครื่องดื่มอื่นๆ เช่น น้ำอัดลม น้ำหวาน และจะนิยมดื่มสุรามียี่ห้อมากกว่า

สาเหตุอีกประการที่วัยรุ่นดื่มเหล้าคือ ดื่มเหล้าทำให้เข้าสังคมได้ ไม่แปลกแยก มีวัยรุ่นส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ดื่มเหล้า ขณะนี้เหล้าปั่นกำลังเป็นที่นิยมของวัยรุ่น

นโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นนโยบายสาธารณะที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นการป้องกัน หรือ ลดความสูญเสีย และอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ปัญหาสังคม อาชญากรรม และปัญหาครอบครัว

นโยบายและมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีดังนี้ มาตรการควบคุมการจำหน่าย มาตรการการยึดใบอนุญาตซบซี การกำหนดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ซบซี การเปลี่ยนสภาพแวดล้อม เช่น ให้ร้านค้าไม่บริการลูกค้าที่เมา การบังคับใช้กฎหมายเรื่องใบอนุญาตขาย ส่งเสริมกิจกรรม ใดๆ ต่าง เพื่อเชิญชวนให้ปลอดเหล้า การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การห้ามโฆษณาบางช่วงเวลาที่ได้กดูโทรทัศน์ การควบคุมเนื้อหาการโฆษณา เป็นต้น มาตรการดังกล่าวจะเป็นการลดความสูญเสียจากการดื่มเหล้าเพราะการเมาทำให้เกิดผลเสียต่อสังคมอย่างสูง

.....

อ้างอิง

การแก้ไขปัญหาสังคมของเยาวชนไทยในปัจจุบัน โดยใช้หลักอริยะสัจ 4.

สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2557 จาก www.gotoknow.org/posts/544553

เด็กไทยกินเหล้าเพิ่มขึ้น. สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2557 จาก bisnews

เผยชี้เมาไทยล้นครึ่งประเทศ 8 ล้านคนดื่มหัวราน้ำ 4 ขวบพ่อยจนติดเหล้า. หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2548. สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2557

จาก http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=297

นักศึกษาวอน เสมา 1 สังคายนาปัญหาเด็ก. สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2557 จาก www.dailynews.co.th